

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ฟื้นตัวตามภูมิภาค, ขายทำกำไรดอลลาร์-ติดตามทิศทางเฟด

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ฟื้นตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค โดยมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์เข้ามาในระยะสั้น ขณะที่การคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยังเป็นปัจจัยหลักที่ชี้นำตลาด

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.30 และแนวรับที่ 33.40

\*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินร่วงลงจากจุดสูงสุดรอบ 1 เดือนครึ่ง ในการซื้อขายช่วงเช้าวันที่ตลาดเอเชีย โดยดอลลาร์ได้รับแรงหนุนในช่วงก่อนหน้า จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง

\*แต่ดอลลาร์ร่วงลงในเวลาต่อมา เนื่องจากนักลงทุนคาดว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ อาจจะเลือกนายเจอโรม พาวเวล ให้มาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คนใหม่ และนายพาวเวลมีแนวคิดแบบสายพิราบมากกว่านาย เควิน วอร์ช ซึ่งเป็นตัวเก็งอีกคนสำหรับตำแหน่งนี้

\*วาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดของนางเจเน็ต เยลเลน กำลังจะสิ้นสุดลงในเดือน ก.พ.61 ขณะที่ดอลลาร์พุ่งขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่า นายวอร์ชเป็น ตัวเก็งอันดับหนึ่ง สำหรับตำแหน่งประธานเฟดคนใหม่

\*นักลงทุนในตลาดสัญญาล่วงหน้า คาดว่า มีโอกาสราว 70% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธ.ค.

\*ยูโรได้รับแรงกดดัน จากความกังวลเรื่องภาวะปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองและสังคมใน แคว้นคาตาลเนีย ของสเปน

\*ดอลลาร์/เยน มีแนวโน้มไม่แน่นอน ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการเลือกตั้งทั่วไปในญี่ปุ่น ในวันที่ 22 ต.ค. โดยนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่น ต้องแข่งขันกับพรรคการเมือง ใหม่ ที่จัดตั้งโดยนางยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 466.68 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิ ตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.64 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.39 พันล้านบาท

\*09.10 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.33/35 จาก 33.44 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.246/268 จาก 39.263 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.59/62 จาก 112.84 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1775/79 จาก 1.1742 เมื่อวาน

"มีแรง take profit ดอลลาร์/เอเชีย ออกมาบ้าง หลังจากที่ดินดอลลาร์ lower ลงมาตั้งแต่เมื่อคืน ปัจจัยก็ยังไม่ได้มีอะไรชัดๆ คงเล่นเรื่องนโยบายเฟดไปตามข่าวเหมือนเดิม" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้